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Mætt. Halldóra J, Vilborg, Gréta Bergrún, Kzryscztof, Aneta, Valgerður S., Kristján Úlfars, 

Guðmundur Ari, Hildur Stefáns, Anna Lára, Anna Lilja, Hulda Kristín, Rúnar Konn 

 

Tillaga gerð að Vilborg yrði fundarstjóri og Gréta Bergrún fundarritari. Samþykkt samhljóða. 

 

1. Skýrsla stjórnar. Halldóra Jóhanna fór yfir stutta dagskrá ásins. Ekki jólamarkaður eða 

aðrar fjáraflanir vegna Covid takamarkana. Helstu verkefni var á skólalóð 

grunnskólans þar sem set voru tvö rör inní einn hól og skábraut með reipi upp annan 

hól. BJ vinnuvélar unnu verkið og gáfu tækjavinnu. Langanesbyggð keypti rörin, 

Sigurður Þór gaf þökur en foreldrafélagið keypti skábrautina og borgaði vinnu við 

uppsetningu. 

Stefnt að sölu á kaffi og kertum fyrir jól 

 

2. Kosning stjórnar. Vikar og Karen Rut óska eftir að hætta í stjórn. Þeim þökkuð góð 

störf. Þrjú framboð komu og var kosið á milli Önnu Lilju, Kristjáns og Huldu 

Kristínar. Anna Lilja 11 atkvæði, Hulda Kristín 9 atkvæði og Kristján 8 atkvæði. Þær 

voru því kosnar inn í stjórn. 

Hildur Stefáns var kosin skoðunarmaður reikninga og Vikar í skólaráð. 

 

3. Önnur mál. 

 

a. Nokkrar umræður um fjáraflanir, hvað hægt sé að gera í stað jólamarkaðs. 

Stefna á söluferð í lok nóv með kaffi og kerti. 

b. Væri mögulegt hægt að setja upp kaffihús þó ekki sé jólamarkaður 

c. Kaup á búnaði – engar óskir liggja frammi, þarf að athuga það. 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið 20.55 


